

“Khơi” dòng nước sạch về nông thôn

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thái Thụy đã tạo mọi điều kiện để người dân tiếp cận với nguồn vốn từ chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường để đầu tư lắp đặt, sử dụng nước sạch và xây dựng công trình vệ sinh. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân trên địa bàn huyện Thái Thụy sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt trên 96%.



Người dân xã Thụy Ninh (Thái Thụy) sử dụng nước sạch trong sinh hoạt gia đình.

Đến thăm gia đình anh Dương Văn Định, thôn An Lệnh, xã Thụy Liên chúng tôi cảm nhận được niềm vui, phấn khởi của các thành viên trong gia đình khi có nguồn nước sạch để sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Gia đình

anh Định là một trong số nhiều hộ trên địa bàn xã mới được vay 20 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy để đầu tư lắp đặt, sử dụng nước sạch và xây dựng công trình nhà vệ sinh. Anh Định cho biết: Số

tiền vay của ngân hàng, tôi đã đầu tư gần 5 triệu đồng vào chi phí lắp đặt đồng hồ và đường ống dẫn nước sạch vào nhà, còn lại đầu tư xây dựng nhà vệ sinh tự hoại. Từ khi có nước sạch, chất lượng cuộc sống của gia đình được nâng lên rõ

rệt. Không còn tình trạng phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn, mặn, thay vào đó là nguồn nước sạch sinh hoạt từ nhà máy bảo đảm chất lượng. Từ đó, giúp các thành viên trong gia đình tránh mắc phải các bệnh về da, mắt, các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa...

Không chỉ có người dân ở xã Thụy Liên, trước kia người dân trong toàn huyện Thái Thụy phần lớn sử dụng nguồn nước giếng

khô, giếng khoan để sinh hoạt. Đặc biệt, nguồn nước các giếng khoan ở một số xã ven biển của huyện bơm lên hàm lượng sắt trong nước rất cao, để một lúc lắng nhiều cặn màu vàng ở dưới. Không chỉ phải sử dụng nguồn nước giếng khoan không bảo đảm, nhiều hộ còn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhất là vào mùa khô. Vì thế, có được nước sạch để dùng là ước mơ, mong mỏi của nhiều người dân trong huyện, nhất là người dân tại các vùng ven biển. Trong bối cảnh đó, thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư

xây dựng các công trình nước sạch nông thôn của tỉnh, đã có 9 doanh nghiệp vào địa bàn huyện Thái Thụy đầu tư xây dựng 12 công trình cấp nước sạch nông thôn và nâng cấp 4 trạm cấp nước nhỏ lẻ để cung cấp nước sạch sinh hoạt của nhân dân trong toàn huyện. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra đối với nhiều hộ dân là phải bỏ chi phí tiền lắp đặt đồng hồ và phí lắp đặt đường ống dẫn nước phải mất từ 4 - 5 triệu đồng/hộ. Với khó khăn đó, nguồn vốn từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy đã trở thành cứu cánh cho người dân nông thôn, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ già neo đơn...

Theo ông Đinh Văn Dấn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy: Mục tiêu của chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường là giúp các hộ dân ở khu vực nông thôn vay vốn để đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh bảo đảm theo chuẩn, nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Xác định vai trò, ý nghĩa của chương trình tín dụng này, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tạo mọi điều kiện để các hộ

dân trên địa bàn vay vốn để đầu tư sử dụng nước sạch và xây dựng công trình vệ sinh. Hiện nay, dư nợ cho vay chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy đạt hơn 133 tỷ đồng, số khách hàng dư nợ là 11.153 hộ dân, tương đương với mức vay 12 triệu đồng/hộ. Từ tháng 9/2018, thực hiện điều chỉnh của Ngân hàng CSXH Việt Nam nâng mức vay chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường tối đa 20 triệu đồng/hộ.

Cũng theo ông Đinh Văn Dấn, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đầu tư, sử dụng nước sạch, từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy đã phối hợp với các xã rà soát những hộ chưa đầu tư, sử dụng nước sạch, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... để tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư xây dựng công trình vệ sinh. Trong đó, số hộ vay vốn đầu tư nước sạch và công trình vệ sinh từ đầu năm tới nay đạt hơn 2.400 hộ với tổng dư nợ gần 30 tỷ đồng. Từ đó, góp phần giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu tư, sử dụng nước sạch sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

TRẦN TUẤN

► Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tết Nguyên đán năm 2019

(chinhphu.vn) Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tết Nguyên đán năm 2019; trong đó tập trung vào các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, ma túy, buôn lậu, hàng giả, hàng kém, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mua bán, tàng trữ pháo...

Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bán giao bộ sơ quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống khủng bố, an toàn hàng không, an toàn hàng hải, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại... theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy lĩnh vực bưu chính phát triển làm nền tảng cho thương mại điện tử. Phối hợp với các nước hình thành Trung tâm An toàn an ninh mạng khu vực ASEAN; xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia; xây dựng chính sách ưu tiên phát triển mạng xã hội trong nước; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, để cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để tạo đồng thuận xã hội và thực hiện, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm túc việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện các cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV.



Ảnh minh họa

► Giá nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018

(vtv.vn) Theo số liệu của Tổng cục Hải quan vừa công bố, tính đến hết tháng 10 vừa qua, cả nước đã xuất siêu đạt hơn 7,2 tỷ USD, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hết tháng 10 vừa qua, tổng trị giá xuất khẩu cả nước là hơn 200 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó dẫn đầu là điện thoại và linh kiện, kế đến là máy vi tính, dệt may, máy móc và giày dép.

Với trị giá kim ngạch và tốc độ tăng trưởng như vậy, nhiều khả năng năm nay, kim ngạch xuất khẩu cả nước sẽ vượt 240 tỷ USD, con số kỷ lục từ trước tới nay.

TẮT ĐẠT

Nuôi ốc nhồi “một vốn, bốn lời”

Những năm gần đây do môi trường sống thay đổi, số lượng ốc nhồi trong tự nhiên không còn nhiều trong khi nhu cầu của thị trường vẫn lớn, trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nắm bắt được điều đó, ông Phạm Ngọc Xưởng, thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai (Hưng Hà) đã mạnh dạn đưa ốc nhồi vào nuôi thả.

Là hội viên Hội Làm vườn xã Minh Khai nên đầu năm 2018, ông Xưởng cùng một số hội viên được Hội tổ chức đi tham quan một số mô hình VAC hiệu quả cao tại xã Hồng Lý (Vũ Thư), huyện Ứng Hòa (Hà Nội) và huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Cũng từ chuyến đi thực tế này, ông Xưởng “bắt duyên” với con ốc nhồi. Theo ông Xưởng: So với một số loại gia súc, gia cầm, ốc nhồi dễ nuôi hơn, không tốn nhiều thời

gian chăm sóc lại tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn ở địa phương như: bèo tấm, các loại củ, quả thải loại... Ốc nhồi phù hợp với môi trường, khí hậu nên phát triển nhanh, chỉ sau 4 - 5 tháng là có thể thu hoạch.

Nói là làm, tận dụng diện tích hơn 750m² ao nuôi ba ba trước đây đã được cứng hóa, ông Xưởng đầu tư 20 triệu đồng sang huyện Gia Viễn để mua ốc giống. Với số vốn ban đầu, ông mua được 20kg giống (khoảng 60.000 con) về thả. Ốc giống mới mua về chỉ bằng hạt ngô nên ông phải nuôi trong trảng một thời gian mới đưa ra ao nuôi. Vận dụng kinh nghiệm chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy sản trong gần 20 năm và tìm hiểu thực tế tại một số mô hình, số lượng ốc trong ao phát triển tốt, ốc hầu như không bị bệnh, tỷ lệ hao hụt

không đáng kể. Đến nay, sau 4 tháng đưa vào thả, ốc đã đạt trọng lượng 30 - 50 con/kg. Tổng diện tích nuôi thả của gia đình ông ước đạt 900 - 1.000kg ốc thương phẩm. Với giá bán bình quân trên thị trường hiện nay là 70.000 - 80.000 đồng/kg, trừ mọi chi phí, ông Xưởng thu lãi gần 50 triệu đồng.

Ông Xưởng cho biết thêm: Dự kiến lứa ốc này sẽ cho thu hoạch vào đầu tháng 12 tới đây. Đây cũng là thời điểm thích hợp và ốc đạt được trọng lượng lý tưởng bởi khi vào mùa đông, ốc sẽ không ăn và đẻ trứng trong lượng sẽ giảm. Trước khi thu hoạch, tôi sẽ lựa chọn ốc bố mẹ để chủ động nguồn giống cho vụ sau. Cùng với nuôi ốc, gia đình ông Xưởng còn là một trong những hộ tiêu biểu của xã Minh Khai về



Nuôi ốc nhồi và nhân vừa không tốn chi phí thức ăn.

phát triển gia trại chăn nuôi theo mô hình VAC. Hiện nay, tổng diện tích chăn nuôi lợn, gà, cá, ốc của gia đình ông là trên 5.000m². Đây là diện tích chuyên đổi đất hai lúa kém hiệu quả từ năm 2002.

Ông Xưởng cho rằng: Mặc dù ốc nhồi không phải

là vật nuôi mới nhưng ở huyện Hưng Hà vẫn rất ít các hộ sản xuất theo mô hình VAC chọn nuôi. Riêng ở xã Minh Khai, tôi là người tiên phong đưa ốc nhồi về nuôi. Trên thực tế, nhiều ao, đầm của hộ chăn nuôi ở xã rất thích hợp để nuôi thả con đặc sản này.

Dự kiến sang năm 2019, tôi sẽ mở thêm diện tích nuôi ốc nhồi thương phẩm và bán ốc giống cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu; đồng thời, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để bao tiêu sản phẩm ốc nhồi cho bà con nông dân.

Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại nhà cao tầng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 35 tòa nhà cao tầng (từ 7 tầng trở lên), trong đó có 9 chung cư, 6 khách sạn, số còn lại là trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học. Đây là những địa điểm tập trung đông người, tập kết nhiều hàng hóa dễ cháy, cộng với diện tích rộng, địa hình cao nên khi xảy ra cháy sẽ rất nguy hiểm, lửa lây lan nhanh và khó dập tắt. Nếu ý thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của người dân kém thì vô hình chung sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ ở bất cứ đâu. Nếu trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC của chủ đầu tư và mỗi người dân được nâng cao sẽ là một trong những yếu tố quyết định, kiểm soát cháy, nổ.

Khu nhà ở xã hội cho người dân nhập thấp Damsan, số 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) được xây

dựng 18 tầng với 262 căn hộ đưa vào sử dụng từ tháng 6/2015. Hiện tại, 252 căn hộ có người ở với trên 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, ban quản lý tòa nhà đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) như: lập hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC, lưu giữ biên bản kiểm tra PCCC, trang bị đầy đủ biển hiệu, tiêu lệnh cũng như phương tiện PCCC; thành lập đội PCCC cơ sở, xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ, tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở, đón tiếp mọi người chấp hành các quy định PCCC, do đó từ khi đi vào hoạt động đến nay không có sự cố cháy, nổ nào xảy ra.

Ông Phạm Minh Thái, một hộ dân sinh sống tại tòa nhà Damsan cho biết: Khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ đã có hệ thống PCCC hoàn chỉnh, từ khi

về ở đến nay tôi được tham gia 2 cuộc diễn tập PCCC, qua đó chúng tôi biết cách phòng tránh các nguy cơ gây cháy, nổ, cũng như xử lý kịp thời khi xảy ra cháy. Chúng tôi mong ban quản lý sẽ thường xuyên tổ chức những buổi diễn tập, trao đổi kiến thức phòng cháy, kỹ năng thoát hiểm để bảo đảm môi trường sống an toàn cho cư dân.

Bà Đỗ Thu Hằng, quản lý chung cư Thành Đạt, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Ngay từ khi đưa vào vận hành chung cư, chúng tôi đã luôn đề cao và quan tâm tới công tác bảo đảm an toàn PCCC. Ban quản lý tòa nhà luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Thực hiện đầy đủ tiêu lệnh, biển hiệu PCCC, lắp đặt họng chữa cháy hợp lý, trang bị hệ thống tăng áp cầu thang, chuông báo cháy tự động ở tất cả các tầng.

Ngoài ra, ban quản lý tòa nhà còn thường xuyên đi tuần tra kiểm soát về công tác PCCC, đặc biệt vào thời điểm lễ, tết, ngày rằm các hộ dân hay đốt vàng mã, thấp hương. Nếu phát hiện hộ dân nào không tuân thủ các quy định về PCCC chúng tôi kiên quyết xử lý.

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra cháy tại các nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ, gây những thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước những diễn biến phức tạp về cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động rà soát cơ sở đặc biệt là các nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ theo phân cấp quản lý; đẩy mạnh

tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về PCCC đến các chủ cơ sở và người dân; hướng dẫn người dân chấp hành đúng các quy định về PCCC, nắm vững các kiến thức về an toàn PCCC, cách xử lý tình huống khi xảy ra cháy. Đặc biệt vào tháng cao điểm an toàn PCCC, Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở cam kết triển khai và thực hiện tháng cao điểm bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả. Tích cực phối hợp với chủ đầu tư và ban quản lý các nhà chung cư tổ chức các đợt tập huấn về công tác PCCC & CNCH cho cư dân. Từ đầu năm đến nay, Phòng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tổ chức lớp tập huấn PCCC cho 60 hộ dân sinh sống tại chung cư Thành Đạt và các hộ dân sinh sống tại chung cư TC1 FBS, tổ 32, phường Trần Hưng Đạo, Trung tâm thương mại Vincom (thành phố Thái Bình)... Bên cạnh đó, đơn vị còn tham mưu cho các cấp, các ngành thành lập các tổ công tác phối hợp với các ngành

chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về PCCC; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về PCCC.

Trung tá Lê Duy Diên, Đội kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, các tòa nhà cao tầng và chung cư trên địa bàn tỉnh nên cần mối được xây dựng nên công tác thẩm tra kiểm định PCCC được bảo đảm,

hơn nữa do ý thức được tác hại của cháy, nổ nên các chủ đầu tư đã bố trí kinh phí phù hợp để tăng cường công tác PCCC. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy ý thức của một số người dân sống tại các khu chung cư vẫn chưa cao như tình trạng đốt vàng mã không đúng nơi quy định còn khá phổ biến, một số người dân còn tập kết hàng hóa chần hệt các lối cầu hộ. Nhiều hộ gia đình còn tàng trữ chất dễ cháy như

xăng, dầu, cồn... Những bất cập trên sẽ làm gia tăng những nguyên nhân phát sinh cháy, gây thiệt hại về người và tài sản, gây khó khăn cho công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra. Do đó, để giảm thiểu các nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân thì chủ đầu tư và cư dân sinh sống tại các nhà chung cư phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về PCCC.

NGUYỄN TÙNG



Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Thành Đạt (phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình).